

สรุปประเด็นการจัดการความรู้

หัวข้อ “การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน”

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มฉก.

คณะนิติศาสตร์ได้นำเสนอการดำเนินการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนของคณะในรอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ได้แก่

(1) ได้นำงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยกฎหมายจัดตั้งองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ” ของอาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย และอาจารย์พีรพล เจตโรจนานนท์ ไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LA 2803 กฎหมายธุรกิจ

(2) ได้นำงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการตีความอนุสัญญาภาษีซ้อน” ของอาจารย์วุฒิชัย เต็งพงศธร ไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LA 3133 กฎหมายภาษีอากร

(3) ได้นำงานวิจัยเรื่อง “การวัดความเชื่อมั่นต่อระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช.ชยรินทร์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

รองศาสตราจารย์อัสยา จันทร์วิทยานุชิต และรองศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ นิตยสุทธิ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัยให้แก่คณาจารย์ อาทิ ทุนวิจัย คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย เป็นต้น ตลอดจนให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยพยายามที่จะบูรณาการงานด้านบริการวิชาการทางสังคมเข้ากับการวิจัย และยังไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้

ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร ให้ความเห็นว่างานวิจัยทางนิติศาสตร์จะมีระเบียบทางการวิจัยไม่เหมือนกับศาสตร์อื่นๆ ดังนั้น จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สรุปผลการประชุมหารือเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์ สรียา วิริโยสุทธิกุล อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำบุคลากรของคณะ ประมาณ 10 คน และของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ นำโดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งสิ้น 11 คน โดยมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของทั้ง 2 สถาบัน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ และเสนอแนวทางการแก้ไขการ ร่วมกัน สรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษา ยังไม่สอดคล้องกัน ซึ่งตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดเท่ากับ 1 : 25 ด้านคุณวุฒิของ อาจารย์ ต้องมีการพัฒนาให้สูงขึ้น และในการจัดทำเอกสาร มคอ.7 จะต้องใช้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องใช้เวลามากในการรวบรวม

องค์ประกอบที่ 4 งานวิจัย งบประมาณในการจัดทำของ มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้เงินทุน ของคณะร้อยละ 10 ของงานวิจัย ซึ่งจะต้องสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยร่วมกัน และจะต้อง บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ จะต้องใช้อะไรบ้าง เช่น อาจจะต้องใช้การนำเสนอผลงานกลุ่มของนักศึกษา เป็นหลักฐานได้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเป็นกิจกรรมออกค่าย โดยนำความรู้ในชั้นเรียนไปใช้ในการออกค่าย เป็นการบูรณาการด้านการเรียนกับชุมชนและอาจจะผนวก กับงานวิจัยด้วย สำหรับของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จัดให้บริการวิทยุชุมชน และออก หน่วยร่วมกับ มฉก.บริการชุมชน เป็นต้น

สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ คงจะไม่มีประเด็นปัญหา

ส่วนงบประมาณในการบริหารจัดการทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดหาเอง บริหารเอง ไม่เหมือนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทุกอย่างขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย จากการประชุมหารือกันในครั้งนี้เห็นควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน และเพื่อให้เป็นเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป จึงควรทำข้อตกลงร่วมกันเป็นแนวทางในการ

ทำงานร่วมกันต่อไป ซึ่งในครั้งนี้อาจจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมืออีกวาระโดยมีระยะเวลา 2 ปี และหากเป็นไปได้อาจจะมีสถาบันอื่น เช่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมลงนามข้อตกลงเพื่อขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้น